

ĐỜI MÃI Ở PHƯƠNG ĐÔNG



Thơ Du Tử Lê
Nhạc Trần Duy Đức

Very slow, with expression

The musical score is written in G major, 4/4 time, and consists of six staves of music. The lyrics are written below the notes. The score includes various chords such as G7/D, C, Cmaj7/B, C6/A, F, Dm, G7, Em, Dm, G11, G7, Fm6, C, Em, F, G7, G7/D, C, Cmaj7/B, C6/A, F, Dm, G7, B, Em7, G7, C, F, C, C7, D7, E7, Am, and Fm6/Ab. The lyrics are: Bây giờ ta đã già và người vẫn mãi xa Như núi sớm hao gầy và dòng sông sớm cạn Bây giờ mùa mưa luôn thánh thót vườn đời ta... Thánh thót vườn đời ta... Bây giờ ta đã già Và người vẫn mãi xa Như con thú đã bạt khỏi rừng Đã chạy cuồng về cuối biển Bây giờ nơi những dấu chân quen có chút gì tội nghiệp... Ôi những móng tư thù ngấp vó đời bầm



G⁷ Em⁷ G⁷ Fmaj⁷ Em G⁷
 đập Thương nhớ đã như cây sẽ phải còn lớn mãi... Nơi cuối mỗi cuộc

C F Dm G⁷ rit... 3 3
 đời... Nơi cuối mỗi cuộc đời xin người phải tin trái tim ta với những lời nói

G⁷ a tempo C Cmaj⁷/B C⁶/A
 thật... Bây giờ ta đã già và người vẫn mãi xa Thôi

F Dm G⁷ /B Em Em⁷/D
 cũng đã muộn màng để trả lại nhau tất cả Bây giờ cay đắng đã như

G⁷ C F To Coda ⊕ C D.S. al Coda
 sông cách gì ta lấp được... Ôi những móng tư...

CODA ⊕ C Fm Fm⁶ C Bm
 Ôi giờ ta đã già người đời chi cuối kiếp... Chân chưa thể bước

Em⁷ G⁷ C Dm
 qua sợi dây người oan nghiệt Chân chưa thể bước

Fm⁶ rit... G G F G E^b G⁷ Cmaj⁷
 qua sợi dây người cuối kiếp...

Sheet Đòi ở mãi phương Đông, file .PDF

"1. Bây giờ, ta đã già và người vẫn mãi xa"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Đòi ở mãi phương Đông của tác giả Trần Duy Đức đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Đòi ở mãi phương Đông

- Tác giả: Trần Duy Đức

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/1924-doi-o-mai-phuong-dong>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com